

# แผนการฉีดวัคซีนโควิด-19 ไตรมาสที่ 4

ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน

รับการฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ และ โมเดอร์น่า ได้ที่โรงพยาบาลหรือสถานประกอบการแพทย์ที่รัฐบาลกำหนด

\* ผู้ที่ไม่มีประกันสุขภาพแห่งชาติของเกาหลี สามารถรับการฉีดวัคซีนได้ที่ศูนย์สาธารณสุข

- ผู้ที่ต้องการฉีดแอสตราเซนเนกา: รับการฉีด เข็มที่1 ได้ (มีอายุ 30ปี ขึ้นไป)

- จอห์นสัน & จอห์นสัน: โดยทั่วไปกำหนดฉีดให้กับผู้ที่มีอายุ 50ปีขึ้นไป

\* ผู้มีอายุ 30ปีขึ้นไป, สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับ การฉีดวัคซีนครั้งที่ 2 สามารถติดต่อขอรับการฉีดวัคซีนได้ที่

ศูนย์สาธารณสุข

เลื่อนนัดฉีดวัคซีน โมเดอร์น่า และ ไฟเซอร์ ให้เร็วขึ้น

เลื่อนตารางการฉีดวัคซีน ของผู้ที่กำหนดนัด เข็มที่2 ให้เร็วขึ้น ในสัปดาห์ที่ 2 เดือน เดือน ตุลาคม ( วันที่ 11-17 ต.ค )

- ระยะเวลาฉีด 1สัปดาห์ (6 สัปดาห์ →5สัปดาห์) สัปดาห์ที่ 2 เดือน เดือน ตุลาคม- สัปดาห์ที่1 พฤศจิกายน สำหรับผู้ฉีด เข็มที่ 2

- ระยะเวลาฉีด 2สัปดาห์ (สัปดาห์ →4 สัปดาห์) สัปดาห์ที่ 2 เดือน พฤศจิกายน ( วันที่ 8-14 พย) สำหรับผู้ฉีด เข็มที่ 2

\* สำหรับผู้ที่มีเหตุจำเป็นส่วนตัวที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ตามวันเวลาที่กำหนด ตั้งแต่ วันที่ 1(ศุกร์) เดือน เดือน ตุลาคม สามารถลงทะเบียนเพื่อรับการฉีดวัคซีนได้ที่เว็บไซต์ (<http://cvt2.kdca.go.kr>)

ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ผู้ที่รับการฉีดวัคซีน เข็มแรก จะได้รับวัคซีน เข็มที่สอง วันช่วงหลัง 3 สัปดาห์สำหรับไฟเซอร์ และ 4 สัปดาห์สำหรับโมเดอร์น่า

กลุ่มเด็กเล็กและวัยรุ่น(ไฟเซอร์)

เป้าหมาย	อายุ 16-17 ปี (เกิดปี '04-เกิดปี '05)	อายุ 12-15 ปี (เกิดปี '06-เกิดปี '09)
จองล่วงหน้า	วันที่ 5(อังคาร)-29 (ศุกร์) เดือน ตุลาคม.	วันที่18(จันทร์) เดือน ตุลาคม.-12(ศุกร์) พฤศจิกายน
ฉีดวัคซีน	วันที่ 18(จันทร์) เดือน ตุลาคม.-13(เสาร์) พฤศจิกายน	วันที่ 1(จันทร์)- 27(เสาร์) พฤศจิกายน

\* ตามปีเกิด, นักเรียนที่กำลังเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ยกเว้น เกิดปี'10 ที่ไม่อยู่ในเป้าหมายการฉีดวัคซีน

การจองด้วยตนเองหรือตัวแทนที่ได้รับการมอบหมายยินยอมจากผู้ปกครอง(ตัวแทนทางกฎหมาย) ให้สถานประกอบการแพทย์ฉีดวัคซีน

หญิงมีครรภ์ฉีดวัคซีน (ตัดสินใจด้วยตนเองไม่บังคับ)

หากเป็นสตรีที่ตั้งครรภ์ในช่วง แรกๆ (น้อยกว่า 12สัปดาห์) ควรได้รับการแนะนำและตรวจสุขภาพร่างกาย คุณแม่และทารกในครรภ์ ก่อนรับการฉีดวัคซีน

- สามารถจองได้ตั้งแต่ วันที่ 8(ศุกร์) เดือน ตุลาคม, ในการจอง ให้กรอกข้อมูลการตั้งครรภ์ของตนเอง เพื่อแจ้ง ให้เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ทราบข้อมูล (เกี่ยวกับการตั้งครรภ์, วันครบกำหนด)

\* กรณีที่ไม่สามารถกรอกข้อมูลการตั้งครรภ์ได้ (การฉีดวัคซีน ที่เหลืออยู่ เป็นต้น) กรุณาแจ้ง ให้เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ของสถานที่ ที่รับการฉีดวัคซีนทราบ

มอบหมายให้ สถานประกอบการแพทย์ดำเนินการฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ และ โมเดอร์น่า ตั้งแต่ (วันที่ 18(จันทร์) เดือน ตุลาคม~)

\* เพื่อปกป้องสตรีมีครรภ์ บุคคลในครอบครัวและบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดกับสตรีมีครรภ์ขอให้ไปรับการฉีดวัคซีน

จะเริ่มฉีดวัคซีนเพิ่มเติม(บูสเตอร์ช็อต)

ภูมิคุ้มกันต่ำ \*นั้น หลังจากการฉีดวัคซีนขั้นพื้นฐานเรียบร้อยแล้ว หลังจาก 2 เดือน ผ่านไป ฉีดวัคซีนเพิ่มเติม เริ่มเปิดให้จองล่วงหน้า วันที่ 18(จันทร์) เดือน ตุลาคม. เริ่มฉีดวัคซีน วันที่ 1(จันทร์) เดือน พฤศจิกายน \* ผู้ใหญ่ที่มีอายุมากกว่า 18ปี ที่มีปัญหาการสร้างภูมิคุ้มกัน เช่น ผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลัน ผู้ป่วยที่ได้รับยาควบคุมภูมิคุ้มกัน

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรักษาโควิด-19, เจ้าหน้าที่สถานที่อำนวยความสะดวกเจ้าหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุ ในโรงพยาบาลผู้เข้าร่วมและเจ้าหน้าที่สถานประกอบการแพทย์ไปฉีดวัคซีนด้วยตัวเอง

ผู้สูงอายุที่มีอายุ 80ปีขึ้นไป และ กลุ่มเสี่ยงอื่นๆ \*นั้น เริ่มเปิดให้จองล่วงหน้า วันที่ 5(อังคาร)เดือน ตุลาคม ดำเนิน การฉีดวัคซีนเริ่ม วันที่ 25

(จันทร์) เดือน ตุลาคม (ศูนย์ให้บริการประชาชน ให้การช่วยเหลือ สำหรับตัวแทน ทำการจองวัคซีน อื่นๆ )

\*เป้าหมายการฉีดวัคซีนเพิ่มเติม (เดือน ตุลาคม ~) คือ ผู้สูงอายุ ที่มีอายุเกิน 75ปี, สถานที่อำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ

(บ้านพักคนชราผู้สูงอายุที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับครอบครัวดูแลทั้งกลางวันกลางคืนและระแวง)